
sþ. 430. Fyrirspurn [252. mál]
til fjármálaráðherra um auglýsingakostnað vegna sölu spariskírteina ríkissjóðs.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hversu miklu fé hefur fjármálaráðuneytið ákveðið að verja alls í auglýsingaherferð þá
sem nú stendur yfir vegna sölu á verðtryggðum spariskírteinum ríkissjóðs?

2. Hvað má ætla að auglýsingakostnaður þessi jafngildi launum margra manna í 15. launa-
flokki (1. þrepi) BSRB?


